

หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์

กฤตภาคข่าว (News Clipping) จังหวัดลำปาง

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทั้งข้อมูลอดีตและปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในบัดนี้ทุกคนได้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงควรเตรียมนวัตกรรมสนับสนุนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวสารที่พบเห็นในปัจจุบัน มักอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งที่มีคุณค่าพอแก่การเย็บเล่มและไม่เย็บเล่ม ซึ่งข่าวสารเหล่านั้นก็อาจมีประโยชน์เพราะเกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรหลักๆ 2 ประการ กล่าวคือ ข่าวมีคุณค่าสูงเมื่อมีความสำคัญ (significance) และมีความน่าสนใจ (interesting) ไม่ว่าจะเป็นข่าวอดีตหรือข่าวปัจจุบัน ก็ยังคงประโยชน์ในการใช้งานหรืออ้างอิงเสมอ ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข่าวความเคลื่อนไหวเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญ ข่าวต่างประเทศ ข่าวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ การค้นพบ การสำรวจ หรือวิทยากรก้าวหน้าตามลำดับ และยังสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปางที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาภูมิภาค และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในบางกรณีได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวพบว่าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้นำเสนอข่าวดังกล่าวมีสภาพไม่คงทนถาวร เสียหายง่าย ย่อยสลายได้ตามกาลเวลา และการสืบค้นค่อนข้างยาก เพราะข้อมูลถูกรวมไว้ทุกประเด็นไว้ในเอกสาร และที่สำคัญ แหล่งจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ของข่าวสารที่อ้างอิงได้มักกระจายอยู่ตามห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ของและท้องถิ่นเท่านั้น

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงเล็งเห็นว่า ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่เบื้องต้น จึงควรมีระบบที่สามารถรวบรวมข่าวสารหรือกฤตภาคข่าวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ผ่านการคัดเลือก คัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ ทำให้ได้ข่าวสารที่ครบประเด็น ถูกต้อง และอ้างอิงเชิงวิชาการ รวมถึงนำเสนอเผยแพร่เป็นระบบกฤตภาคข่าวของจังหวัดลำปางสู่สาธารณะ เพื่อให้ต่อยอดให้เกิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกระบบได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแสวงหา รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดลำปาง

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดลำปางในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆ ของจังหวัดลำปาง